

## รายงานการประชุม

คณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.-สผ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒

### เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการดำเนินงาน  
และกิจกรรมของ อพ.สธ.-สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน  
ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๑ โครงการ และกรอบการดำเนินงานสร้างจิตสำนึก  
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๖ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

๑) กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูล  
ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของประเทศไทย

๒) กรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย  
(๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (๒) การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑  
หัวข้อ “ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) (๓) การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปัน  
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปัน  
ผลประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้าน  
ทำนบให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (๕) การเพิ่มความ  
หลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี และ (๖) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ๋ ผังตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

ที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งผู้แทนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กำหนดลักษณะโครงการ  
และบุคคลที่มีสิทธิขอเงินกองทุนไว้แล้ว หากผู้ขอหรือโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็สามารถยื่นขอได้ แต่หาก  
เป็นโครงการเร่งด่วน ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีคณะกรรมการระดับชาติเห็นชอบให้ขอรับ  
การสนับสนุนจากเงินกองทุนหรือเป็นนโยบายที่ต้องรีบดำเนินการก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

## ๒. การร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ ทรัพยากรไทย:

### ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สม. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) เพื่อนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ในการดำรงชีวิตและวิถีชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยมี กบก. กคศ. และ กลช. สนับสนุนชุดนิทรรศการและเอกสารเผยแพร่เพื่อจัดแสดงและแจกจ่ายให้ผู้สนใจได้รับทราบการดำเนินงานของ สม. และในช่วงพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิริยอุท ผอ.กลช. ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาในการจัดนิทรรศการ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ได้รับการจัดงานที่ค่อนข้างจำกัด สถานที่ในการจัดนิทรรศการตั้งอยู่ห่างไกลทำให้ผู้สนใจไม่มากนัก รวมถึงไม่สามารถให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรได้ แต่การจัดนิทรรศการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และมีข้อเสนอแนะให้กองต่าง ๆ เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ เพื่อเตรียมในการนำเสนอนิทรรศการครั้งถัดไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็ยังสามารถเข้าร่วมจัดนิทรรศการได้

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ เสนอให้ สม. เข้าร่วมในส่วนของจัดการประชุมวิชาการด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่าหาก สม. จะเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ จะต้องประสานล่วงหน้าก่อนที่ อพ.สธ. จะส่งหนังสือเชิญ ซึ่งหากกองหรือกลุ่มงานมีเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจจะนำเสนอหรือจัดประชุมย่อยในการประชุมวิชาการ สามารถประสานมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ประสาน อพ.สธ. ต่อไป

๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มีข้อเสนอว่า โครงการที่ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่ละโครงการอาจจะต้องคิดเผื่อว่าจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการส่วนไหนมารวมจัดงาน อพ.สธ. ซึ่งส่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้จัดนิทรรศการร่วมกันได้

๔. ผู้แทนกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สลก. แจ้งที่ประชุมทราบถึงแนวทางการขอรับงบประมาณสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยคิดจากงบประมาณศูนย์ จะพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริง จะไม่พิจารณางบประมาณจากฐานเงินของโครงการเช่นเดิม จึงต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้ชัดเจนมากกว่าเดิมและแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้อะไรด้วย

๕. ประธานคณะทำงานฯ มีข้อเสนอแนะว่า อาจพิจารณาการใช้สื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดนิทรรศการ เนื่องจากชุดนิทรรศการส่วนใหญ่ทำแล้วไม่มีที่เก็บ บางอย่างอาจใช้ต่อไม่ได้ การทำสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ทันสมัย สามารถใช้ต่อได้เรื่อย ๆ อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะควรจะทำต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้แทนกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณแสดงความเห็นด้วยกับเรื่องการจัดทำสื่อที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะสร้างความน่าสนใจได้มากขึ้น และเมื่อพิจารณาชุดนิทรรศการของ สผ. ส่วนใหญ่ทำมาเพื่อจัดในห้องประชุม พอนำไปจัดกลางแจ้งจะฟังง่าย และฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อสังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จัดนิทรรศการจะอยู่ในพื้นที่ในพื้นทีโล่งแจ้ง ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร อาจเป็นข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงอาจต้องพิจารณาควบคู่กันไประหว่างจัดนิทรรศการแบบเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยชุดนิทรรศการที่จัดทำควรใช้ในพื้นที่โล่งนอกห้องประชุมได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๑. การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยกำหนดรายละเอียดในเบื้องต้นของเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดำเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม ๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล โดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นมา แบ่งเกณฑ์เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ผ่านการพิจารณา ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่พิจารณา ซึ่ง อพ.สธ. ได้ให้แนวทางในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ว่าต้องการโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับชุมชนและประชาชนให้ได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งในประเด็นนี้ สผ. ยังไม่มีโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างกอง/กลุ่มงานภายใน สผ.

สำหรับการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กตศ.) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) กองจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท ดังนี้

#### ๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ

๑) การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (กลช.) งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๒. โครงการภายใต้กรอบการวิจัยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

๗ โครงการ

#### ๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (กลช.) ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน

๒) โครงการ...

๒) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น (กลช.) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย (กลช.) งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม: การขับเคลื่อนและติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ (กตศ.) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๕) โครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (กตศ.) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๖) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (กบก.) งบประมาณ ๙๑,๒๐๐ บาท

๗) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (กขพ.) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ประธานคณะทำงานฯ มีข้อสังเกตว่า ยังไม่เห็นโครงการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งได้เพิ่มผู้แทนกองประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นคณะทำงานแล้ว แต่โครงการที่เสนอก็ยังเป็นโครงการที่ยังไม่มีความโดดเด่น หรือเป็นโครงการที่ สผ. ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในแต่ละครั้งก็มีความเร่งด่วน ทำให้บูรณาการการดำเนินงานได้ยาก

๒. ผู้แทนกองประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ให้ข้อมูลว่า ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และ net zero มีเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และ พ.ศ. ๒๖๐๘ ตามลำดับ ซึ่งจะมีเป้าหมาย NDC เป็นเป้าหมายระยะสั้นในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และอยู่ระหว่างการทบทวนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ รายละเอียด เพื่อยุติการขับเคลื่อนให้ NDC ถึงเป้าหมายที่ร้อยละ ๓๐-๔๐ ควบคู่ไปกับเป้าหมายระยะยาว รวมถึงพิจารณามาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีการหารือร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก จากการศึกษาตาม NDC แต่ละสาขามีปัญหา-อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการอย่างไร

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

๒. การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ส่งให้ อพ.สธ. แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งภายใต้แผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้เสนอโครงการที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๔,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) กองจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กขพ.) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการ ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอไว้ในแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และนำเสนอโครงการที่จะดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม โดย กลช. กธศ. กขพ. และ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ โดยมีกองขอปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

๑) กลช. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ จาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอดัดโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ออกจากแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. และโครงการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศในเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานในปีพ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ออกจากแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. เนื่องจากได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอโครงการซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย

๒) กธศ. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

๓) กบก. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

๔) กขพ. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงานการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เป็นปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕) กปอ. ขอปรับระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลกิจกรรมสำหรับประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิค เพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (CBIT) จากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำ TOR สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวร่วมกัน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนปรับแก้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองต่าง ๆ โดยแผนแม่บทฯ ที่ทบทวนแล้วมีโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่ กศศ. กบก. กขพ. และ กลช. จึงเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อการปรับแก้แผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาต่อไป

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กศศ. แจ้งที่ประชุมว่า โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อน คลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในโครงการนี้

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กลช. เสนอว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศของกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กลช. ถ้ามีโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องควรนำมาเสนอไว้ด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับจากต่างประเทศต้องมีหนังสือยืนยันจากแหล่งทุน ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถให้แหล่งทุนทำหนังสือรับรองให้ได้ และเงินจากต่างประเทศ สผ. ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการโดยตรง แต่จะประสาน อพ.สธ. ในประเด็นดังกล่าวเพื่อขอความชัดเจนอีกครั้ง

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอที่ประชุมขอให้กอง/กลุ่มงานที่นำเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เตรียมภาพนิ่งประกอบการนำเสนอ (Power point) โครงการละ ๑ หน้า เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. เพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กศศ. มีความเห็นว่า ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนหรือนักวิชาการ เพื่อให้คนในชุมชนร่วมสำรวจโดยการสอนวิธีการสำรวจและมีความตระหนักรู้หรือถอดบทเรียน ในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น ในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นคนในชุมชนเป็นผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชนที่สามารถมาช่วยในการสำรวจข้อมูลได้ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่าอาจเริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ไปทำ Knowledge management (KM) ในหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เช่น พื้นที่ที่มีการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพไว้แล้ว ก็อาจสอนในเรื่องการสำรวจด้วยแอปพลิเคชัน THBIF journey และกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพก็อาจไปสอนเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่เดียวกันได้ด้วย จะเป็นการบูรณาการงานร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมให้กิจกรรม KM ที่จะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองผนวกประเด็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF) ซึ่งหากเป็นโครงการที่รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการเมื่อมีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแล้วในระดับหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการภายใต้ทุน

๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม กบก. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่รอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฝั่งตะวันออกได้รับข้อมูลของโครงการครบถ้วนแล้วและจะสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทาง กลช. สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ต่อยอดในมุมของเครื่องมือต่าง ๆ ได้ ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างเป็นมาตรฐาน โดยโครงการนี้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยมูลนิธิชุมชนอีสานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีการปักหมุดและป้ายชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่

๒) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำวังใน ๔ อำเภอ ของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สามารถนำมาสร้างเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมของแต่ละกองได้ ซึ่งโครงการนี้มีอยู่ในแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ มีการทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการทำกิจกรรมให้กับเยาวชน การทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่งเรียนรู้และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

**มติที่ประชุม** เห็นชอบต่อการปรับแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้กอง/กลุ่มงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่จะบูรณาการงานระหว่างกันไปหาหรือความเป็นไปได้ในการดำเนินการร่วมกันและเสนอโครงการเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖